

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HƯƠNG KHÊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1006/UBND-NV  
V/v báo cáo thực hiện khắc phục tồn tại,  
hạn chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số  
cải cách hành chính

*Hương Khê, ngày 05 tháng 5 năm 2023*

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Văn bản số 1997/UBND-NC<sub>1</sub> ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo như sau:

**1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính.**

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 16-CTTrHĐ/HU ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hương Khê năm 2023; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/02/2023 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính năm 2022; chỉ đạo phân tích, làm rõ nguyên nhân, có giải pháp cụ thể, khả thi, tập trung quyết liệt, nhằm khắc phục kịp thời các hạn chế đã được chỉ ra nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên các lĩnh vực.

Chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC của đơn vị, địa phương do Đoàn kiểm tra, Hội

đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC của tỉnh, huyện đã chỉ ra trong năm 2022. Đến nay, 100% đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục.

## **2. Tình hình, kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính**

UBND huyện chỉ đạo tăng cường về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023; các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền CCHC dưới nhiều hình thức như: Xây dựng các bản tin, chuyên mục về cải cách hành chính, phổ biến và quán triệt các nội dung công tác cải cách hành chính lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, giao ban triển khai nhiệm vụ...; thông qua các cuộc giao ban, giao ban hàng tuần, hàng tháng đã chỉ đạo, triển khai giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được giao, báo cáo phân tích, đánh giá cụ thể về nội dung, lĩnh vực tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần, đặc biệt là làm rõ các tồn tại, hạn chế, yếu kém; nguyên nhân; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan các nội dung, lĩnh vực bị giảm điểm, giảm thứ hạng so với năm trước hoặc bị trừ điểm, không đạt điểm tối đa.

Đến thời điểm báo cáo, đã có 13/25 tiêu chí thành phần đã hoàn thành việc khắc phục, đạt 52% kế hoạch (*Có Biểu kết quả khắc phục kèm theo*).

Đối với các lĩnh vực, nội dung tăng điểm, đạt điểm tối đa, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục giao các phòng, ban, đơn vị căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính thị xã năm 2023, Kế hoạch khắc phục của huyện và thực tiễn của các cơ quan, đơn vị để chủ động triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong năm 2023, góp phần nâng cao thứ hạng cải cách hành chính của huyện năm 2023 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn.

## **3. Một số giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính năm 2023**

1. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực/nội dung theo bộ tiêu chí kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh. Tập trung triển khai các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực, đảm bảo tiến độ, chất lượng và báo cáo đúng thời gian quy định, không để tồn đọng, quá hạn.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua tại các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng các sáng kiến, kinh nghiệm có khả năng áp dụng vào thực tiễn, có tác động tích cực đến công tác cải cách hành chính của huyện nhà và được cấp Trung ương, tỉnh công nhận.

2. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra do cấp trên chỉ ra, nhất là những nội dung còn tồn tại và bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CCHC của tỉnh. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện; làm rõ trách nhiệm liên quan đối với đơn vị chậm khắc phục hoặc khắc phục không hiệu quả; chú trọng công tác phối hợp, xử lý những nội dung tiêu chí khó; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các phòng chuyên môn chủ trì công tác CCHC của huyện trong việc hướng dẫn, tham mưu giải pháp khắc phục đối với các xã, thị trấn.

3. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, tài chính công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xử lý hồ sơ TTHC đảm bảo đúng thời gian quy định. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách TTHC, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong CCHC.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử trong đội ngũ CBCCVC theo Quyết định số 9849/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện; nhất là bộ phận thường trực tiếp nhận, giải quyết công việc có liên quan đến người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn.

5. Nâng cao tỉ lệ tác nghiệp văn bản điện tử và chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và DVC toàn trình; xây dựng, áp dụng và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ biết, theo dõi và chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Bảo**

**Kết quả, tiến độ khắc phục những tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá  
Chỉ số CHCC của tỉnh năm 2022**

*(Kèm theo Văn bản số 1006/UBND-NV ngày 05/5/2023 của UBND huyện Hương Khê)*

<b>TT</b>	<b>Nội dung tiêu chí bị trừ điểm</b>	<b>Giải pháp khắc phục</b>	<b>Kết quả, tiến độ khắc phục</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính</b>			
1	Mục 1.2. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực/nội dung theo Bộ Tiêu chí	Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực/nội dung theo bộ tiêu chí	Đang triển khai khắc phục	
2	Mục 1.4.2. Xử lý, khắc phục các vấn đề phát hiện qua kiểm tra	Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo tập trung khắc phục dứt điểm những nội dung còn có tồn tại, hạn chế đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện đã chỉ ra trong năm 2022 và 2023; chú trọng công tác phối hợp, xử lý những nội dung tiêu chí khó; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các phòng chuyên môn chủ trì công tác CCHC của huyện trong việc hướng dẫn, tham mưu giải pháp khắc phục	Đang triển khai khắc phục	
3	Mục 1.6. Kết quả khắc phục tồn tại hạn chế trong thực hiện CCHC do cấp trên chỉ ra sau các đợt kiểm tra và sau khi có kết quả xếp loại Chỉ số CCHC của tỉnh	Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra do cấp trên chỉ ra, nhất là những nội dung còn tồn tại và bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CCHC của tỉnh. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện; làm rõ trách nhiệm liên quan đối với đơn vị chậm khắc phục hoặc khắc phục không hiệu quả.	Đang triển khai khắc phục	
4	Mục 1.8. Sáng kiến/giải pháp mới trong cải cách hành chính	Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát động	Đang triển khai	

		các phong trào thi đua tại các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng các sáng kiến, kinh nghiệm có khả năng áp dụng vào thực tiễn, có tác động tích cực đến công tác cải cách hành chính của huyện nhà và được cấp Trung ương, tỉnh công nhận. Phần đầu năm 2023 có ít nhất 01 sáng kiến về CCHC được Hội đồng thẩm định của Trung ương hoặc tỉnh công nhận		
5	Mục 1.9. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao	Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ngay từ đầu năm. Phần đầu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu tại kế hoạch đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Không để xảy ra tình trạng bị phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm trong thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng thời gian quy định	Hoàn thành đúng thời hạn	
<b>II</b>	<b>Cải cách thể chế</b>			
1	Mục 2.1.4. Công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được lấy ý kiến	100% văn bản thực hiện kịp thời, đầy đủ và có nội dung góp ý chất lượng	Hoàn thành khắc phục	
<b>III</b>	<b>Cải cách Thủ tục hành chính</b>			
1	Mục 3.3.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết trước và đúng hạn	Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xử lý hồ sơ TTHC đảm bảo đúng thời gian quy định	Hoàn thành khắc phục	
2	Mục 3.3.2. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận	Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xử lý hồ sơ TTHC đảm bảo		

	trong năm được giải quyết trước và đúng hạn	đúng thời gian quy định	Hoàn thành khắc phục	
<b>IV</b>	<b>Cải cách tổ chức bộ máy</b>			
1	Mục 4.1.2. Cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện đảm bảo đúng quy định	Phân đầu 100% các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo cơ cấu tổ chức theo đúng quy định	Hoàn thành khắc phục	
2	Mục 4.1.4. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc	Sắp xếp, giảm 01 cấp phó Trung tâm Văn hóa - Truyền thông để đảm bảo số lượng theo quy định	Đang triển khai khắc phục	
<b>V</b>	<b>Cải cách công vụ</b>			
1	Mục 5.3. Thực hiện quy định về tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức	Tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, tiếp nhận (nếu có)	Hoàn thành khắc phục	
2	Mục 5.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; phân đầu 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên	Hoàn thành khắc phục	
3	Mục 5.9.2.2. Trong năm CÓ cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị bị kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật (do cấp trên chỉ ra)	Phân đầu Không có cán bộ, công chức, viên chức đơn vị bị kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật (do cấp trên chỉ ra).	Đang triển khai khắc phục	

VI	Cải cách Tài chính công			
1	Mục 6.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước	<p>Phối hợp với các phòng liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022, số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ; Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, các thủ tục phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng ... của các dự án đã được dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án đôn đốc nhà thầu huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trước mùa mưa, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, gửi Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án;</p>	Đang triển khai khắc phục	
2	Mục 6.7.1. Số đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn tự chủ mới có tăng mức độ tự chủ so với giai đoạn tự chủ liên kề	100% đơn vị đã thực hiện chế độ tự chủ	Hoàn thành khắc phục	
3	Mục 6.7.4. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập so với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017	Hiện nay các đơn vị sự nghiệp công lập khó khăn trong việc huy động các nguồn thu	Đang triển khai khắc phục	

VII	<b>Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số</b>			
1	Mục 7.1.2.2. Tỷ lệ số TTHC cung cấp trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ	Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và DVC toàn trình	Đang triển khai khắc phục	
2	Mục 7.1.1.3. Tỷ lệ hồ sơ công việc phát sinh trong năm được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử đúng theo quy định hiện hành	Tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm HSCV cho cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện cho các xã, thị trấn. Tập huấn Nghiệp vụ văn thư lưu trữ	Đang triển khai khắc phục	
3	Mục 7.1.1.4. Chất lượng công thông tin điện tử	Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tham mưu các Nội dung họp Ban biên tập để triển khai bổ cứu, hiệu chỉnh cổng thông tin điện tử.	Hoàn thành khắc phục	
4	Mục 7.1.1.6. Kết quả phát triển chính quyền số theo bộ tiêu chí đánh giá được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 11/8/2021	Tiếp tục vận hành có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung do tỉnh triển khai: một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; gửi nhận văn bản & hồ sơ công việc; Mail Hà Tĩnh; Chữ ký số; Quản lý CBCCVC; Nhật ký truyền thanh cơ sở. Tiếp phát các chương trình của đài huyện, đài tỉnh và trung ương về cải cách hành chính, tăng cường tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh. Tiếp tục đầu tư hạ tầng số đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung triển khai, tìm kiếm nguồn lực thực hiện dự án hệ thống họp trực tuyến từ huyện đến xã.	Đang triển khai khắc phục	
5	Mục 7.1.3. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu	Chỉ đạo các UBND các xã, thị trấn ký hợp đồng với Bưu điện huyện để triển khai thực thực hiện BCCI; địa phương nào ký hợp đồng với Bưu điện triển khai thì	Hoàn thành khắc phục	



	chính công ích (BCCI)	Trung tâm HCC không nhận hồ sơ của người dân xã đó khi lên nộp trực tiếp.		
6	Mục 7.2.2. Mức độ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã	Năm 2023, bổ sung thêm một số đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã (dự kiến: Hương Giang, Thị trấn, Hương Thủy, Phú Gia, Lộc Yên, Phúc Trạch)	Hoàn thành khắc phục	
7	Mục 7.2.6. Đánh giá việc tuân thủ quy trình điện tử giải quyết TTHC trên trang dichvucong.hatinh.gov.vn của tỉnh (thông qua kiểm tra trực tiếp trên hệ thống)	Tập huấn, hướng dẫn cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm HCC và một cửa các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận và hướng dẫn, tuyên truyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Kiểm tra thường xuyên trên phần mềm. Đôn đốc và chỉ đạo việc thực hiện DVC trực tuyến	Hoàn thành khắc phục	
<b>VIII</b>	<b>Tác động của cải cách đến sự phát triển KT-XH</b>			
1	Mục 8.1. Mức độ thu hút đầu tư	Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư các dự án như Khu du lịch Vũ môn kết hợp với quần thể di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Thành Sơn Phòng- Đền thờ vua Hàm Nghi, Miếu Trâm Lâm; dự án Nhà máy sản xuất ván ép xuất khẩu Hương Trà; dự án xây dựng khu công nghiệp xã Gia Phố	Đang triển khai khắc phục	
2	Mục 8.3. Mức độ phát triển doanh nghiệp	Tiếp tục rà soát các DN, HTX hoạt động không hiệu quả để tham mưu phương án hỗ trợ. Căn cứ Văn bản quy định của tỉnh, Trung ương để tham mưu các chính sách đối với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể kịp thời, đúng đối tượng.	Đang triển khai khắc phục	

3	Mục 8.4. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND huyện giao	Tiếp tục chỉ đạo, tham mưu thực hiện tốt các chỉ tiêu của HĐND huyện giao	Hoàn thành chỉ tiêu 5 tháng đầu năm	
---	--	---	-------------------------------------	--

*\* Đã hoàn thành khắc phục 13/25 nội dung, tiêu chí.*

